



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับประจำวันที ๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า A๖

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

» การศึกษา

อาจารย์ม.ขอเงินเท่าครูประถม

โพสต์ทูเดย์ — ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัย 5 สถาบัน บุก ศธ. ขอขึ้นเงินเดือนเท่าครูประถม

กลุ่มตัวแทนข้าราชการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สังกัดมหาวิทยาลัยจาก 5 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เข้ายื่นหนังสือต่อนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการ (ศธ.) เพื่อเรียกร้องให้ปรับเงินเดือนอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเท่ากับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

นายสุรศักดิ์ อมรัตน์ศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มร. เปิดเผยว่า ได้เข้ายื่นร้องเรียนดังกล่าว หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปรับเงินเดือนครูเงินวิทยฐานะ โดยไม่ได้อบรมข้าราชการในมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2553 ก.ค.ศ. ได้ปรับเงินเดือนครู เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง 8% รวมทั้งปรับอีก 5% ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเวลาต่อมา ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. ได้รับการปรับขึ้นเงินถึง 13%

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2555 ครม. ได้เห็นชอบร่าง ก.ค.ศ. ให้ขึ้นเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.2 คศ.3 หรือ คศ.4 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพฐ. ได้รับการเลื่อนเงินเดือนต่อไปได้ เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาเงินเดือนตันอีกครั้ง โดยไม่รวมบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงทำให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนน้อยกว่าครูสังกัด สพฐ. อย่างเห็นได้ชัด โดยแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ 2,700 บาท

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ได้เสนอให้

ศธ. จัดทำแท่งเงินเดือนของข้าราชการอุดมศึกษาให้เป็นเอกเทศ โดยไม่อิงกับแท่งเงินเดือนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรืออย่างน้อยก็ไม่ควรต่ำกว่าครูระดับชั้นประถม

“เรื่องนี้ถือว่าส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก และยังพบอีกว่ามีอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายคนพยายามสอบบรรจุเป็นครูประถม เพราะเห็นว่าเงินเดือนดีกว่า ต่างจากเดิมที่ครู สพฐ.พยายามสอบเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย” นายสุรศักดิ์ กล่าว

นายภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษา รว.ศธ. กล่าวว่า จากกรณีนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ออกมาระบุว่า ปีการศึกษา 2555 มียอดรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษากลุ่มคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั้ง รัฐและเอกชน ประมาณ 4.9 หมื่นคน ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ต้องปรับแผนการรับใหม่ ○